

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

นางสาวพิมพ์พิสัย นวลละออง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสิริธรรม เรชะรุจิ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๓) เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม โดยสรุปได้ดังนี้

๑. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งไว้ อีกทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด

๒. ความสำคัญของจริยธรรม เป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ของชาติและสังคม เครื่องชี้วัดความเจริญ ความเสื่อมของสังคมจริยธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคน ทุกหมู่เหล่า และทุกอาชีพ สังคมจะอยู่รอดและเป็นสุขได้ก็ด้วยจริยธรรม

ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญ เรื่อง การนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการบริหาร การปกครอง โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ กำหนดให้รัฐต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมขึ้นสำหรับหน่วยงานของรัฐแทบทุกแห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและนับเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีการบัญญัติเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นครั้งแรก ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ในหมวด ๑๓ ว่าด้วยจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้แก้ไข/ปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในด้านที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร การปกครอง โดยมาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น หรือเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเรื่องที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับทราบถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี

(นางสาวพิมพ์ลิ้ม นวลละออง : รายงานสรุป)